

Chính sách S-4 của Hội đồng nhà trường: Chuyên cần của Học sinh và Chế độ được miễn đến trường



NGUỒN THAM KHẢO

[S-4: Thủ tục Hành chính, Chuyên cần của Học sinh và Chế độ được miễn đến trường](#)
[Phụ lục Bộ luật §53G-06-201 et seq của Utah, Quy định về Giáo dục bắt buộc](#)
[Phụ lục Bộ luật §53G-06-801 et seq của Utah, Quy định về Quyền của Cha mẹ](#)
[Luật Utah Admin. Code R277-419, Kế toán Học sinh](#)
[Luật Utah Admin. Code R277-438, Đăng ký Chương trình học kép](#)
[Luật Utah Admin. Code R277-607, Ngăn chặn Tình trạng Trốn học](#)
[Luật Utah Admin. Code R277-609, Tiêu chuẩn cho Kế hoạch Kỳ luật LEA và Biện pháp Can thiệp An toàn Khẩn cấp](#)
[Luật Utah Admin. Code R277-610, Trường Công lập và Lớp học Ngoại khoá](#)

CHÍNH SÁCH

Hội đồng Sư phạm của Học khu Thành phố Salt Lake là một người bạn đồng hành tích cực của học sinh và phụ huynh trong việc nỗ lực đảm bảo tỉ lệ chuyên cần đến trường mỗi ngày của từng học sinh. Hội đồng nhận thấy rằng sự chuyên cần là một yếu tố then chốt góp phần quan trọng vào thành tích học tập của học sinh, làm tăng cường sự gắn kết giữa các em học sinh và nhóm học tập của mình, đồng thời tạo điều kiện giúp cho người lớn và học sinh có thể giao tiếp và tương tác với nhau. Chuyên cần trong học tập đồng thời cũng giúp hình thành nên những đức tính tốt đi theo suốt cuộc đời của các em, như tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, và tính kỷ luật về giờ giấc và những đức tính này đóng vai trò rất quan trọng để trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc đồng thời giúp các em đạt được thành công trong môi trường học tập cũng như trong cuộc sống.

Hội đồng nhà trường bắt buộc phải tuân thủ những quy định giáo dục bắt buộc của tiểu bang áp dụng cho học sinh trong độ tuổi từ sáu đến 18 tuổi. Những quy định giáo dục bắt buộc mà Hội đồng nhà trường phải tuân theo bao gồm các quy định về quản lý và luật pháp của tiểu bang liên quan đến vấn đề vắng mặt có phép và không phép, lưu hồ sơ chuyên cần, trốn học, lớp học ngoại khoá, công tác kết nối giữa nhà trường và gia đình hoặc bệnh viện trong trường hợp học sinh bị bệnh phải điều trị dài ngày (hospital and homebound services), và chế độ được miễn đến trường. Hội đồng nhà trường sẽ giao cho cán bộ quản lý nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyên cần áp dụng cho toàn trường, thúc đẩy và giám sát sự chuyên cần của học sinh, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến tình trạng trốn học.

Chính sách này được đưa ra nhằm khuyến khích tất cả các em học sinh đi học đầy đủ; giảm tỉ lệ vắng mặt không phép, tình trạng đi học muộn, tình trạng về sớm; duy trì một hệ thống lưu trữ thông tin về chuyên cần hiệu quả; định dạng được biểu hiện của tác phong chuyên cần của học sinh; xây dựng các chiến lược can thiệp hiệu quả (effective intervention strategies); và hạn chế các rào cản ảnh hưởng đến sự chuyên cần của học sinh để cải thiện tỉ lệ chuyên cần trong nhà trường.

Học khu đã quy định quy trình cụ thể để thực hiện chính sách này của Hội đồng nhà trường trong [thủ tục hành chính đính kèm](#).

Không có nhân viên quân hoặc học sinh sẽ phải chịu sự phân biệt đối xử trong việc làm hoặc bất kỳ huyện chương trình hoặc hoạt động trên cơ sở tuổi, màu sắc, khuyết tật, giới tính, giới tính tự chọn, gen di truyền, nguồn gốc quốc gia, thái nguyên, chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc tình trạng cựu chiến binh. Nhân viên của quận là cam kết cung cấp truy cập bình đẳng và cơ hội bình đẳng trong chương trình, dịch vụ và việc làm bao gồm các chính sách, quy trình khiếu nại, khả năng tiếp cận chương trình, huyện cơ sở sử dụng, chỗ ở và các Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng. Nhân viên của quận cũng cung cấp quyền truy cập bằng vào huyện nghị cho tất cả các nhóm thanh thiếu niên được liệt kê trong Tiêu Đề 36 của bộ Luật Hoa Kỳ, bao gồm cả hướng đạo nhóm. Cá nhân sau đây đã được chỉ định để xử lý các thắc mắc và khiếu nại về phân biệt đối xử, quấy rối và trả thù trái pháp luật: Tina Hatch, Ban Tuần Thủ và Điều Tra, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Quý vị cũng có thể liên lạc với Văn Phòng Dân Quyền, Denver, CO, (303) 844-5695.

LEGAL NORTON S-4-Policy VIETNAMESE 2023-8-7